



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เรื่อง มาตรการ การอยู่เวรรักษาการณ์ การใช้ทรัพย์สินและการดูแลป้องกันทรัพย์สินของเทศบาล

ด้วย ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เกิดความเสียหาย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพย์สินของพนักงานในสังกัด ที่ขาดความรอบคอบและความระมัดระวัง รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่ดูแลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเวียงเทิง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง จึงกำหนดมาตรการ การอยู่เวรรักษาการณ์ การใช้ทรัพย์สิน และการดูแลป้องกันทรัพย์สินของเทศบาล ดังนี้

๑. การอยู่เวรรักษาการณ์ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ปฏิบัติหน้าที่เวร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ซึ่งมีคำสั่งฯเป็นประจำทุกเดือน โดยเคร่งครัด หากปรากฏว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร จงใจละทิ้งหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงจะลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดหรือความร้ายแรงแห่งกรณี

๒. ห้ามคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน นำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้ในลักษณะส่วนตัว เช่น ใช้น้ำ-ใช้ไฟฟ้าล้างรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนเอง หรือการนำเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แต่ละส่วนราชการในสังกัด มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้-การยืม เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันจะนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่สิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์แก่ราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง จะลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดหรือความร้ายแรงแห่งกรณี

๓. ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง ทุกคน มีหน้าที่ ดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สินของเทศบาล มิให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย คำนี้ถึงมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น การปิด - เปิด(ไฟ/น้ำ/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด) หลังจากการใช้งาน การปิดหน้าต่าง/ประตูอาคารสำนักงาน เป็นต้น รวมทั้งมีการเก็บดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการ หมั่นสำรวจ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ใช้งานได้เป็นปกติ อยู่สม่ำเสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีดังเดิม หากพบว่าผู้ใดกระทำการอันไม่เป็นการดูแลรักษา และป้องกันทรัพย์สินของเทศบาล นำไปสู่ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง จะลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดหรือความร้ายแรงแห่งกรณี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง